

สรุปข่าวเด่น

ไทย-กัมพูชาจับมือคุมเข้มศรัทธูพืชสร้างเครือข่าย
พัฒนาด่านกักกัน

เศรษฐกิจจำปาสัก สปป.ลาว เติบโตขึ้น 8%

ไทย-สปป.ลาว ทหารจัดการที่ดิน

'องซาน ซูจี' จีบต่างชาติลงทุนเมียนมา

ไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินกรุงเทพ-เกิ่นเทอใน
เวียดนาม เริ่ม 2 พ.ค.62

ฮานอยปลื้มยอดส่งออกเดือนแรกเพิ่ม 7.3%

ญี่ปุ่นจะยกเลิกภาษีร้อยละ 86 ของการผลิต
สำหรับเวียดนามผลจาก CPTPP

สาธารณรัฐเกาหลีเป็นตลาดส่งออกปลาหมึก
รายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนาม
เพิ่มสูงขึ้นในเดือนม.ค

กรุงฮานอยของเวียดนามเผชิญกับมลภาวะ
ทางอากาศ

ไทย-กัมพูชาจับมือคุมเข้มศัตรูพืชสร้างเครือข่ายพัฒนาด่านกักกัน



กรมวิชาการเกษตรและกัมพูชาจับมือความร่วมมือด้านกักกันพืชอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างไทยและกัมพูชา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ตลอดจนเฝ้าระวังศัตรูพืชที่อาจติดมากับการค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ด่านพรมแดน ซึ่งตลอดชายแดนไทย-กัมพูชา มีระยะทางกว่า 798 กิโลเมตร จาก จ.ตราดถึง จ.อุบลราชธานี มีด่านตรวจพืชตั้งอยู่ 7 ด่าน ครอบคลุมจุดผ่านแดนถาวรทั้ง 6 แห่ง และจุดผ่อนปรน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง อาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเข้ามาของศัตรูพืชได้ โดยเฉพาะเมื่อการค้าสินค้าเกษตรขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สำหรับกัมพูชามีสินค้าที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้ว 9 ชนิด ได้แก่ พริก ผลสดของพืชตระกูลส้ม เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ผลสดของพืชตระกูลกล้วย หัวมันฝรั่งสำหรับการแปรรูป เมล็ดข้าวโพด มันสำปะหลัง สับดู และ มะม่วงแก้ว

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/nnd/2947115>

30/01/62

เศรษฐกิจจำปาสัก สปป.ลาว เติบโตขึ้น 8%



เศรษฐกิจของจำปาสัก สปป.ลาว เติบโตขึ้น 8.15% ของปีที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้น 0.02% จากระดับ 8.13% ที่รัฐสภารับรอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจะมีการจัดตั้งงบประมาณและการขาดดุลทางการค้าโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้จากแหล่งที่มาให้ได้มากที่สุด จะมีการย้ายไปยังระบบอิเล็กทรอนิกส์และการบัญชีที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการ สิ่งนี้กำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ทำให้การชำระภาษีง่ายขึ้น และทำให้จังหวัดเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนที่น่าดึงดูด นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเกษตรและเพิ่มการผลิตเพื่อความมั่นคงด้านอาหารการค้าและการส่งออก มาตรการเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อปรับปรุงผลผลิตของผู้ผลิตในประเทศ ประสิทธิภาพของกลไกระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว เพื่อการอนุมัติการลงทุน จะได้รับการปรับปรุงและเพิ่มความเร็วในการดำเนินธุรกิจ และความโปร่งใส

ที่มา : <https://www.phnompenhpost.com/business/laos-border-provinces-economy-grows-8>

29/01/62

ไทย-สปป.ลาว ทหารจัดการที่ดิน



ผู้แทนของรัฐบาลสปป.ลาวและไทยมีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎระเบียบและป้องกันการใช้ที่ดินในสปป.ลาวในทางที่ผิด ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิเช่น การจัดการที่ดินโดยให้ความสำคัญกับสิทธิของชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินในไทย การประเมินราคาที่ดินของรัฐในไทย การจัดการที่ดินของรัฐและพลเรือนในไทยและค่าเช่าที่ดินและสัมปทานในไทย ผู้เข้าร่วมอภิปรายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในที่ดินและวิธีการจัดการการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะใน สปป.ลาว ในการเปิดการประชุมเมื่อวานนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่สปป.ลาวและไทยในการหารือเกี่ยวกับปัญหาการจัดการที่ดินและสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวไทยในพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ที่ดินได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลาย ๆ ส่วนของ สปป.ลาว

ที่มา : http://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten_Laos.php 30/01/2019

30/01/62

'องซาน ซูจี' จีบต่างชาติลงทุนเมียนมา



ผู้สื่อข่าวเมียนมา เผยในรายการ Good morning ASEAN นางองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา กล่าวในการเปิดการประชุมด้านการลงทุน พร้อมชักชวนนักลงทุนจากทั่วโลกมาลงทุนในเมียนมา โดยระบุว่าเมียนมามีศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพราะมีลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่น่าลงทุน ตลาดภายในประเทศกำลังขยายตัว ทั้งนี้นางซูจียืนยันความตั้งใจในการดำเนินการปฏิรูปด้านการลงทุน แต่การกล่าวเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติครั้งนี้นางซูจีไม่ได้กล่าวถึงปัญหาความมั่นคงภายในของเมียนมาโดยเฉพาะปัญหาชาวโรฮิงญา

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5c50f9fae3f8e459f344439d>

30/01/62

ไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินกรุงเทพ-เกิ่นเทอในเวียดนาม เริ่ม 2 พ.ค.62



แอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพ (ดอนเมือง)-เกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม เมืองสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เวียดนามตอนใต้ พร้อมให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (อังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์) เริ่มให้บริการในวันที่ 2 พ.ค. 62 พร้อมโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษเริ่มต้นที่ 890 บาทต่อเที่ยวบิน จองเลยตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-11 ก.พ. 62 และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.-26 ต.ค. 62 โดยคาดว่าจะการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการบินของแอร์เอเชียเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อีกด้วย

ที่มา : <https://www.ryt9.com/s/iq05/2946863>

29/01/62

ฮานอยปลื้มยอดส่งออกเดือนแรกเพิ่ม 7.3%



รายได้จากการส่งออกของในเดือนม.ค. อยู่ที่ 1.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 1.3% จากเดือนก่อนหน้าและ 7.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน กิจกรรมที่มีภาครัฐเป็นเจ้าของมียอดส่งออก 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนนี้เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับรายเดือนและเพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่เดียวกันรายรับของภาคการลงทุนจากต่างประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 552 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับเดือนธ.ค. 61 และ 0.6% เมื่อเทียบกับรายปี พบว่าสินค้ามีการปรับตัวดีขึ้น เช่น เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก น้ำมันก๊าซและเฟอร์นิเจอร์ ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของรายได้ในการส่งออก ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร คริสตัล ยานพาหนะขนส่งและชิ้นส่วนอะไหล่

ที่มา : <https://vnanet.vn/en/tin-tuc/economy-423/hanoi-enjoys-73-percent-rise-in-januarys-exports-3699254.html>

29/01/62

ญี่ปุ่นจะยกเลิกภาษีร้อยละ 86 ของการผลิตสำหรับเวียดนามผลจาก CPTPP



อัตราภาษีร้อยละศูนย์จะถูกใช้กับปลาหมึกจากเวียดนามหลังจาก CPTPP มีผลบังคับใช้ กำหนดให้ยกเว้นอัตราภาษี 86% สำหรับผลิตภัณฑ์เวียดนามตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ใหม่ (CPTPP) หลังจาก 11 ปีเวียดนามจะได้รับการยกเว้นภาษีประมาณ 95.6 % ของภาษีทั้งหมด อัตราร้อยละศูนย์จะถูกนำไปใช้กับอาหารทะเลเวียดนาม เช่น ปลาหมึก กุ้งและปู ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งหมดที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี มีผลบังคับใช้ในเวียดนามเมื่อวันที่ 14 ม.ค. จากการวิจัยพบว่าจะช่วยกระตุ้น GDP และการส่งออกของประเทศโดย 1.32% และ 4.04% ตามลำดับภายในปี 78 รายได้จากการนำเข้าทั้งหมดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.8% ต่ำกว่ามูลค่าการส่งออก นอกจากนี้ข้อตกลงจะช่วยสร้างงานเพิ่มรายได้และนำไปสู่การหลุดพ้นจากความยากจน

ที่มา : <https://vnanet.vn/en/tin-tuc/society-1007/vietnam-targets-18-million-foreign-holiday-makers-in-2019-3699256.html>

29/01/62

สาธารณรัฐเกาหลีเป็นตลาดส่งออกปลาหมึกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม



จากรายงานของสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลแห่งเวียดนาม (VASEP) เผยสาธารณรัฐเกาหลีเป็นตลาดส่งออกปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกยักษ์รายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ในปีก่อนหน้า มูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าทั้งหมด และในปี 61 มูลค่าการส่งออกปลาหมึกไปยังสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 269.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้อุตสาหกรรมประมงจะมีมูลค่าการส่งออกโดยรวมถึง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 เมื่อเทียบกับรายปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทางกรมเวียดนามจะมุ่งเน้นในการพัฒนาการส่งออกไปยังผู้นำเข้าสำคัญ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เป็นต้น และควบคุมคุณภาพอาหารทะเล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ที่มา : <https://vietnamnews.vn/economy/484737/s-korea-largest-export-market-for-vietnamese-squid-and-octopus.html#xmPqBKioqLXfiCuK.97>

30/01/62

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนามเพิ่มสูงขึ้นในเดือนม.ค



จากรายงานของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน เปิดเผยว่ามูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 หรือมีมูลค่ากว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนม.ค สำหรับภาคอุตสาหกรรมได้รับความสนใจต่อนักลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุด รองลงมาคือภาคเทคโนโลยี และอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ประเทศญี่ปุ่นมีการลงทุนมากที่สุดมากกว่า 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาคือเกาหลีใต้และจีน

ที่มา : <http://vovworld.vn/en-US/news/fdi-in-vietnam-skyrockets-in-january-720149.vov>

29/01/62

กรุงฮานอยของเวียดนามเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ



ประชาชนในกรุงฮานอยของเวียดนามประสบกับมลภาวะทางอากาศ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยดัชนีคุณภาพอากาศจากสถานีเฝ้าระวังสภาพอากาศ ตามจุดต่างๆ ทั่วกรุงฮานอย พบว่า มลภาวะอากาศอยู่ในระดับสูง และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งฝุ่นละออง PM 2.5 มีความหนาแน่นสูง

ที่มา : <https://www.news1005.fm/view/5c500201e3f8e459ee443c3b>

30/01/62